
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายไตรรงค  คําวิเศษณ   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ    เลขานุการสภา 

๔. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายอํานวย  หลิมปานนท   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายณรงค  กออินทร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายราเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายมานิตย  จิตจํานงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายจํารัส  ดวงจิตต    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปนชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสรวิศ  โสดรักษา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นางวิไลลักษณ แซตัน    ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นางนฤมล  ณรงคทอง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร    ผูอํานวยการกองชาง 

๙. นางสาวสุจินดา กองแกว    หัวหนาสํานักปลัด 

๑๐. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

 

-๒- 



๑๑. นางธันยชนก  บูทอง    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๒. นายเต็มศักดิ์  รักโอ    หัวหนาฝายการโยธา 

๑๓. น.ส.เสาวลักษณ จงหวัง   หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๔. น.ส.ทิวาพร  ศรีบูรณ    หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๕. น.ส.ธารีรัตน  เวชพราหมณ   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๖. นายภาสกร  ตันทอง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๗. น.ส.สุลวีรรณ งามแปน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘. นายรุงอรุณ  เรืองจันทร   เจาพนักงานธุรการ       

๑๙. นางธนัญกร  เอกชัย    เจาพนักงานธุรการ 

๒๐. น.ส.สุนิสา  สวยสุน    ผช.นักวิเคราะหฯ 

๒๑. นายธีรวัฒน  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ 

๒๒. น.ส.วีรฐัา  วงศเสรี    ผช.จพง.ธุรการ 

เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๓๐ น. 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ขอเชิญทานประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๑ ตอไปเรียนเชิญครับ 

  -ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- 

นายไตรรงค  (ประธานสภา) เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเปดการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๑ 

  -ประธานสภาแจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สําหรับวันนี้มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  ขอเชิญนายกฯ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ระหวาง

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวง

วาดวยการจัดทําแผนขององคปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๙                

ขอ ๑๓(๓)รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน และ 

-๓- 

 



คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหานับแตวัน

รายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติของกฎหมาย 

และระเบียบดังกลาว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรใหท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๑.๒ โครงการสงเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย ประจําป 

๒๕๖๑ 

นายไตรรงค(ประธานสภา) ใหผูบริหารแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายชัยศักดิ์(รองนายก) ดวยเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมประเพณีงาน

เมาลิดกลางแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือเปนการอนุรักษสืบสาน 

และสงเสริมประเพณีอันเปนเอกลักษณของชาติ และทองถ่ินใหคงอยูตอไป                  

ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑โดยจะเดินทางไป

ประกอบพิธ ีณ ศูนยบริหารกิจการอิสลามแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 

๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ทานสมาชิกชวยดูเอกสารดวยนะครับ ทานใดจะแกไขขอความสวนใดหรือไม 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง) ในหนาท่ี ๗ ขอ ๔ บรรทัดท่ี ๕ แตในระยะทางตางกันถึง ๒๓๓ วัน ขอแกไข

เปน ๒๓๓ เมตร 

นายไตรรงค (ประธานสภา) มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายการประชุม และรับรองใหแกไขตามท่ีผูเสนอดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดใหบริการ

ชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต 

นายไตรรงค  (ประธานสภา) ใหนายกชี้แจง 

-๔- 

 



นายชัยศักดิ์(รองนายก) กระผมนายชั ย ศักดิ์  มุลิ กะบุ ตร  ตํ าแหน ง รองนายก ขอชี้ แจ งแทน

นายกเทศมนตรี ตามท่ีสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต 

ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด

ภูเก็ต ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ไดนําเรื่องการลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือการบูรณาการจัดใหบริการชวยเหลือ ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดภูเก็ต บรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมหารือ และพิจารณาลงนาม

รวมกัน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต กับ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปนการจัดใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน

จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคการ

บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต

เปนท่ีเรียบรอยแลว ในการนี้องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จึงไดสงบันทึก

ขอตกลงความรวมมือฯมาเพ่ือใหเทศบาลตําบลศรีสุนทร นําเสนอตอสภา

ทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และแจงผลการดําเนินการใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดทราบ ท้ังนี้เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม 

๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้แลว 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติ

ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการ) เห็นชอบ   ๙    คน ไมเห็นชอบ   -  คน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๙   คน        ไมเห็นชอบ  -  คน 

 

 ๓.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ท่ีเหลือจาย

เพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑๑  รายการ(สํานักปลัด) 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ใหนายกชี้แจง 

นายชัยศักดิ์(รองนายก) กระผมนายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงแทน

นายกเทศมนตรีในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑      

ของสํานักปลัดท่ีเหลือจายเพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑๑  รายการ

งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔๙,๐๐๐.-บาทโดยใหสํานักปลัดชี้แจงในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

-๕- 

 



น.ส.สุจินดา (หัวหนาสํานักปลัด)  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑  ของสํานักท่ีเหลือจาย

เพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑๑  รายการงบประมาณท้ังสิ้น ๑๔๙,๐๐๐.-

บาท โดยมีรายการโอนเพ่ิมดังนี ้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

๑.กาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๒ ตัวตัวละ ๖,๕๐๐.-บาท 

รวมเปนเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมปรากฎ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุ มัติตั้ ง

งบประมาณ และจัดซ้ือในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซ้ืออยางประหยัด 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลง

วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๒.คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานขนาดกลางมีลอ จํานวน ๓ ตัว ตัวละ ๒,๐๐๐.-บาท 

รวมเปนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมปรากฎ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุ มัติตั้ ง

งบประมาณ และจัดซ้ือในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซ้ืออยางประหยัด 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙                 

ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๓.คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานขนาดใหญมีลอ จํานวน ๑ ตัวตัวละ ๓,๕๐๐.-บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตรท่ี ๘(เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ และจัดซ้ือในราคา

ทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซ้ืออยางประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๔.คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

๑๒,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐.-บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ 

(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณประจําป ๒๕๖๑) 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

๕. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอภาพขนาดไมนอยกวา 

๑๙ นิ้ว)จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (ตั้งตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๖.คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอภาพขนาด

ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่องเปนเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี 

๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๗.คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ 

เครื่อง เปนเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๘.คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับ

กระดาษ A๓ เปนเงิน ๗,๙๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๙.คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๑ 

เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๑๐.คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

๒,๘๐๐.-บาทเปนเงิน ๑๑,๒๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
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๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิว เตอร  ของกระทรวงดิ จิ ทัล                        

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

๑๑.คาจัดซ้ือเครื่องชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓,๘๐๐.-บาท รวมเปนเงิน ๑๑,๔๐๐.-บาทปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ยุทธศาสตร

ท่ี ๘ (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐) 

โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีเหลือจายของ

สํานักปลัด จํานวน ๓ รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๑๔๙,๐๐๐.-บาท ดัง

รายการตอไปนี้ 

๑.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

รายการโครงการจัดกิจรรมวันเทศบาล งบตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาทคงเหลือกอน

โอน ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๙,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบถือจาย ๑,๐๐๐.-

บาท 

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และสิ่งกอสราง โครงการจัดซ้ือกระจกโคงจราจรพรอมติดตั้ง งบตั้งไว 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือกอนโอน ๔๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐.-

บาท คงเหลืองบถือจาย – บาท 

๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดคาดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งศูนยควบคุมวิทยุรับ-สง สําหรับงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งบตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-

บาท โอนลดครั้งนี้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบถือจาย – บาท 

ท้ังนี้โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๗ ซ่ึงกําหนดวา “การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
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ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังเปนรายการใหม ใหเปนอํานายอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน” ดังนั้นจึงขอเสนอรายการโอนงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ

มาตั้งเปนรายการใหม 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติ

ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการ) เห็นชอบ   ๙    คน ไมเห็นชอบ   -  คน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๙   คน        ไมเห็นชอบ  -  คน 

 

 ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ท่ีเหลือจาย

เพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน  ๒  รายการ (กองการศึกษา) 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ใหบริหารชี้แจง 

นายชัยศักดิ์ (รองนายก) การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ท่ีเหลือจายเพ่ือตั้งเปน

รายการใหม จํานวน ๒ รายการนั้นเปนของกองการศึกษาให กองการศึกษา

ชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปน 

น.ส.ธารีรัตน(หน.ฝายบริหารงานศึกษา) การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีเหลือจายเพ่ือ

โอนมาตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ คาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือ

ใชสําหรับพนักงานและลูกจางกองการศึกษา จํานวน ๓ คนดังนี ้

 ๑.แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก 

ขนาด ๓.๕ ฟุต จํานวน ๓ ตัว ตั้ งไว ๑๒,๐๐๐.-บาท ซ่ึงไดบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑)หนา  ๒๒ 

 ๒.แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานขาเหล็ก 

จํานวน ๒ ตัว ตั้งไว ๔,๐๐๐.-บาท ซ่ึงไดบรรจุไวในแหนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑)หนา ๒๒ 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๑๖,๐๐๐.-บาท 

 โดยขอโอนลดจากงบประมาณเหลือจายของประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๑

รายการ ไดแก 
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- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน 

หมวดคาตอบแทนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท    

ขอโอนลด ๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาคงเหลือหลังโอน ๔,๐๐๐.-บาท 

ท้ังนี้ ท้ังนี้โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๗ ซ่ึงกําหนดวา “การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน” 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติ

ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการ) เห็นชอบ   ๙    คน ไมเห็นชอบ   -  คน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๙   คน        ไมเห็นชอบ  -  คน 

 

๓.๔ ขอแกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เรื่องการกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ ของบริษัท 

ออลเพลยจํากัด 

นายไตรรงค(ประธานสภา)  ใหนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ(นายกเทศมนตรี)  ขอเสนอญัตติแกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม เรื่องการกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ ซ่ึงสามารถ

แกไขความสูง ๖.๐๐ เมตร แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตรของบริษัทออลเพลยจํากัด 

ซ่ึงขออนุญาตกอสรางอาคารกิจกรรมและอาคารโรงแรม ขนาดหองพัก ๒๙ 

หอง ในสวนรายละเอียดใหกองชางชี้แจง 

นายประพิษ(ผอ.กองชาง) ดวยบริษัท ออลเพลย จํากัด จะดําเนินการสรางอาคารกิจกรรม และอาคาร

โร งแรม ซ่ึ ง มีห อง พัก  ๒๙ ห อง ซ่ึ ง มีความสู งตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูเก็ต เรื่องการกําหนดความสูงของอาคาร

ในบริเวณท่ี ๕ ซ่ึงสามารถแกไขความสูง ๖.๐๐ เมตร แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตร 

บนโฉนดเลขท่ี ๒๑๑๖๙ เลขท่ีดิน ๗ เลม ๒๑๒ หนา ๖๘ หนาสํารวจ ๓๒๗๑ 

ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑ แปลง 

นายไตรรงค(ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบบาง เชิญได 

 

-๑๐- 

 



นายสุธรรม(สมาชิกสภา) ตามโฉนดท่ีดินดังกลาวจะเห็นไดวามีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓๑ ไรกวานั้น แตทางบริษัท

ไมไดทําการกอสรางโรงแรมหองพักท้ังหมด ซ่ึงตองระบุใหชัดวาจะใชก่ีไรในการ

กอสรางโรงแรมหองพัก ซ่ึงเปนการปองกันในอนาคตไมใหผูประกอบใชพ้ืนท่ี

เกินจากท่ีขออนุญาตไว 

นายประพิษ(ผอ.กองชาง) ตามท่ีโครงการไดเสนอรายละเอียดเพ่ือขอแกไข ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ

คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการสราง

อาคารบริเวณท่ี ๕ ตามประกาศ ซ่ึงสามารถแกไขไดจากความสูง ๖.๐๐ เมตร 

แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตร และกําหนดใหปจจุบันถากอสรางไมเกิน ๒๙ หองไม

ตองขออนุญาตตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตใหทํา

รายละเอียดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงโครงการฯไดยื่นผังคราวๆมาเพ่ิมเติม 

แปลงท่ีดินจะอยูมุมขวาสุดจะเปนอาคารสันทนาการก่ึงยิม และถัดมาจะเปน

อาคารก่ึงโรงแรมจํานวน ๒๙ หอง พรอมสระน้ําเพ่ือสันทนาการ สําหรับ

รูปแบบเปนอาคารสามชั้น  

นายสุธรรม(สมาชิกสภา) ตามท่ีผอ.ชางไดเสนอชี้แจงในสวนของแบบแปลนใหดูนั้น อยากถามวาท้ังหมด

ท่ีกอสรางอาคารตางๆก่ีไร จะไดบันทึกไววาขอสรางในพ้ืนท่ีจํานวนก่ีไร 

นายประพิษ(ผอ.กองชาง) สําหรับตัวอาคารโรงแรมมีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ๔๐๐ ตารางเมตร และอาคาร

สันทนาการมีพ้ืนท่ีท้ังหมดไมเกิน ๙๐๐ ตารางเมตรรวมแลวไมเกิน ๒ ไร 

นายสุธรรม(สมาชิกสภา) จะขอใหกองชางแจงออกมาวา ทางบริษัทตองการเนื้อท่ีก่ีไรในการสรางโรงแรม

ท้ังหมด ๒๙ หองเพ่ือขอความสูงในครั้งนี้ ซ่ึงในอนาคตทางผูประกอบการ

อาจจะแปรสภาพได 

นายวรวุฒิ(นายกเทศมนตรี) ตามท่ีไดดูแบบแปลน และผังบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมดจากมุมวัดมาหนิกข้ึนมาและ

ตอจุดสูงสุดกับอาคารท่ีจะสราง ๒๙ หองพ้ืนท่ีท้ังหมดไมเกิน ๔ ไรซ่ึงใหสภาฯ

เสนอบันทึกในการกอสรางครั้งนี้ บนโฉนดท่ีดินดังกลาวใหสภาฯอนุมัติ ๔ ไร 

นายทวีศักดิ์(สมาชิกสภา) ใหระบุไปวา สภาฯอนุมัติใหสรางอาคารดังกลาวบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๑๖๙ 

เลขท่ีดิน ๗ เลม ๒๑๒ หนา ๖๘ หนาสํารวจ ๓๒๗๑ เนื้อท่ีรวมท้ังหมด ๓๑ ไร

กวาแตใหสรางบนเนื้อท่ีแค ๔ ไรเทานั้น  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติ

ท่ีประชุม แกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

 

 

 



-๑๑- 

สิ่งแวดลอม เรื่องการกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ ซ่ึงสามารถ

แกไขความสูง ๖.๐๐ เมตร แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตรของบริษัทออลเพลยจํากัด 

ซ่ึงขออนุญาตกอสรางอาคารกิจกรรมและอาคารโรงแรม ขนาดหองพัก ๒๙ 

หอง บนเนื้อท่ี ๔ ไร สมาชิกทานใดเห็นชอบยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการ) เห็นชอบ   ๙    คน ไมเห็นชอบ   -  คน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   ๙   คน        ไมเห็นชอบ  -  คน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค  (ประธานสภา)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใหท่ีประชุมทราบในวาระนี้บางขอเชิญได 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) บริษัทฉัตรชัยไดเอายางลอรถมาวางดานหนาเปนแนว ซ่ึงหนาฝนน้ําขังเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  และบริษัทดังกลาวสรางฝุนละอองรบกวนดวย  

สําหรับปากซอยบางขามแจงรถดูดโคลนเขาดูดโคลนใหดวย ซ่ึงสภาพตอนนี้น้ํา

เหม็นแลว และขยะสัญจรยังมีอยู ถึงจะมีปายหามท้ิงขยะก็ตามซ่ึงตองมี

เจาหนาท่ีเขาไปตรวจ สํารวจดูแลดวย และโครงการริมทางสะอาดไมทราบวามี

การตัดหญาหรือเปลาตอนนี้ เพราะยังมีหญารกอยู 

นายไตรรงค  (ประธานสภา) กองสาธารณสุขเขาตรวจสอบในเรื่องดังกลาวใหดวย จะไดไมเกิดปญหาตามมา

อีก ไมวาเรื่องยุงลาย กลิ่นเหม็นจากโคลน และขยะตกคางท่ีเกิดจากขยะสัญจร 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) สําหรับปญหาในทุกเรื่องสมาชิกสภาฯแจงเรื่องดังกลาวมายังเทศบาลได เพ่ือ

เทศบาลจะไดสงเจาหนาท่ีเขาไปแกไขปญหาใหทันทวงที และปญหาในเรื่อง

ดังกลาวสามารถแกไขไดโดยไดแตงตั้งคณะทํางานชุดใหญไวดังนี้ ๑.รองปลัด  

๒.กองชาง ๓.กองสาธารณสุข โดยสมาชิกสภาฯไดเรื่องดังกลาวมายังรองปลัด

ไดซ่ึงพรอมท่ีลุยทุกปญหา  

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) มีชาวบานรอง เรียนมาเรื่องขยะสกปรกมากของหมูบ านไอลีฟทาวน              

สวนนวมินทรสถานท่ีออกกําลังของชาวตําบลศรีสุนทรสําหรับผูดูแลสถานท่ี

ดังกลาว ไดเขาพักอาศัยอยูท่ีนั้นดวยซ่ึงไมเหมาะสมเพราะใตอาคารเปนหองน้ํา

สําหรับผูมาออกกําลังกาย และในสวนของโครงการฯท่ีไดเขาสภาฯไปแลว               

ขอเรงใหดําเนินการใหแลวเสร็จทันตอสภาพฤดูดวย  

นายณรงค (สมาชิกสภา) ถนนสายบางโจมีการเชื่อมตอระหวางถนนเพ่ือขายของ และบริษัทฉัตรชัย               

มีปญหาเรื่องฝุนละอองเยอะมาก  

 

 



 

-๑๒- 

 

นายชัยศักดิ์(รองนายกเทศมนตรี) ในเรื่องผูดูแลสวนนวมินทรนั้น ไดสั่งใหออกไปหลายครั้งแลวซ่ึงผูดูแลไดอางวา

ตองดูแลในเวลากลางคืน และตอนเชาดวย โดยกระผมจะรับไปดําเนินการใหมี

การยายออกตอไป และในสวนของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับฝุนจากรถบรรทุก 

และการตั้งวางขายของสายบางโจจะไดมอบใหฝายเก่ียวของไปตรวจสอบแกไข

ตอไป  

นายไตรรงค (ประธานสภา)   สมาชิกทานใดเสนอเรื่องในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมขอปดการประชุม  

ปดประชุม    เวลา     ๑๕.๓๐  น. 

 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม    มุขพันธ  ) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี    ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิติบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท )  

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายทวีศักดิ์   เรืองณรงค ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 



 

 

 


